
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 256๓ 
วันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ. 256๓  เวลา ๑๓.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายบุญเป็ง  ดวงดึง  ประธานสภา อบต.หนองหนาม 
2. นายพินิจ  จุมอุทัย  รองประธานสภา อบต. 
3. นายบุญส่ง  อินตาโสด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
4. นายประหยัด      วินันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
5. นายขวัญชัย  ใจเที่ยง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
๖. นายอินทร  คำกาศ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
๗. นายสุคนธ์  จายโจง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
๘. นายเอกราช  โกศล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
๙. นายเทวัลย์  ยะวิลัย   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ 
๑๐. นางสาวปัธมา มีพูล  เลขานุการสภา อบต. 

ผู้ไม่มาประชุม 

 -   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประสิทธิ์  ลาวิชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
2. นายมนัส  ขัติเรือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
3. นางแจ่มจันทร์ พิมพิรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.หนองหนาม 
4. นายต้อยติ่ง  คำเหล็ก  ผู้อำนวยการกองช่าง 
5. นางสาวพิทยาภรณ์ ดีเบอะ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
6. นางพิมพ์นารา ภูดลรุ่งเรือง หัวหน้าสำนักปลัด 
7. นางสาวจารุณี  ราชจินดา นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ 
8. นายเสวก  พรมเสพสัก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
9. นายสุเทพ  นันละ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

นางสาวปัธมา   มีพูล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
 เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมเห็นว่าสมาชิกสภาฯ  
ลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน  ๙  คน ครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านเข้าประชุม  

/ เรยีนท่านประธาน... 
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 เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้า  นางสาวปัธมา   มีพูล เลขานุการสภาอบต.
หนองหนาม ขอเรียนว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕6๓ บัดนี้ สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่และผู้ใหญ่บ้านที่เชิญ
เข้าร่วมรับฟังการประชุม มาพร้อมกัน ณ ที่ประชุมแห่งนี้แล้ว ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภา อบต.หนองหนาม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญ 

นายบุญเป็ง ดวงดึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม  
 เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม  ท่านนายก
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สำหรับวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕6๓ บัดนี ้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ณ บัดนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
นายบุญเป็ง   ดวงดึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. 256๓ 
เมื่อวันจันทร์ ที่  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ ตามที่ได้ส่งรายงานการประชุมสภาฯให้
สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่าน
ใดจะขอให้แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 256๓ วัน
จันทร์ ที่ ๒๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม(ไม่มี) 

   ข้อกฎหมาย  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ ๙๒ การตั ้งกระทู ้ถามทั ่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  ยื ่นต่อ

ประธานสภาท้องถิ ่นโดยมี ข้อความเป็นคำถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบาย                 
ของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่                
ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่า ถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม 
และถ้าจำเป็นจะต้องมีคำชี้แจงประกอบก็ให้ ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก คำถาม 
ข้อเท็จจริง ตลอดจนคำชี้แจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ำซาก หรือมีลักษณะ
เป็นการอภิปราย 

 
 

/ข้อ ๙3... 
 



-3- 
 

ข้อ ๙๓ การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัย
สาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรีบชี้แจงหรือ ดําเนินการโดยทันที 
ในกรณีที่สงสัย ให้เป็นอํานาจของประธานสภาท้องถิ่นที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามนั้น
เป็น กระทู้ถามท่ัวไปหรือกระทู้ถามด่วน  

ข้อ ๙๔ กระทู้ถามด่วน ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่นโดยมีหัวข้อ เรื่องที่จะตั้งกระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรีบจัดส่งกระทู้ถามนั้น 
ไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเตรียม ตอบและให้แจ้งไปด้วยว่าได้กําหนดจะให้ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถามกระทู้เรื่องนั้นในการประชุมครั้งใด การกําหนดเวลาดังกล่าวนั้น                  ให้
ประธานสภาท้องถิ ่นคํานึงถึงความสําคัญของเหตุการณ์และความสนใจของ  
ประชาชน  

ข้อ ๙๕ กระทู ้ถามทั ่วไปให้ประธานสภาท้องถิ ่นจัดส่งกระทู้ ถามไปยัง
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ เตรียมตอบ และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น  

ข้อ ๙๖ เมื ่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่น
อนุญาตให้ถามไป ตามลําดับ ถ้ามีกระทู้ถามด่วน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้
ถามก่อนตามลําดับความเร่งด่วนของ กระทู้ถามด่วน ในการถามไม่ให้ชี้แจงหรืออ่าน
คําชี้แจงประกอบ 

 ข้อ ๙๗ ผู้ตั ้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อถอน
กระทู้ถามแล้วให้ ประธานสภาท้องถิ่นจําหน่ายกระทู้ถามนั้นและห้ามผู้ตั้งกระทู้ถาม
นั้นยื่นกระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทู้ถาม ถ้าผู้ตั้ง
กระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภา ท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น ถ้า
สมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 

นายบุญเป็ง   ดวงดึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นกระทู้ตามกำหนดเวลา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 ญัตติที่ ๑ เรื่องพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓  

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
 ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินิและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ยังไม่ทำสัญญาข้อตกลง) 
   ๑. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป 

หมวด ครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน  
๖๘,๐๐๐ บาท 
๒. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง 
หมวด ครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวนเงินก่อ
หนี้ผูกพัน  ๔๔,๐๐๐ บาท 
รวมจำนวนเงินการกันเงินรายจ่าย ๒ โครงการ ๑๑๒,๐๐๐ บาท 

นางสาวพิทยาภรณ์  ดีเบอะ ผู้อำนวยการกองคลัง 
   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ 

  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปี 2563 และตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 /2563 และครั้งที่ 7 
/2563  ได้มีการตั้งจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ และขณะนี้มีเงิน
รายได้เพียงพอที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่กองคลังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการดังนี้  
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1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 17,000บาท รวมเป็นเงิน 68,000 บาท 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท 

        รวมจำนวนเงิน   112,000 บาท 
 

 
ข้อระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มคีวามจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข
ในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ข้อพิจารณา 

เนื่องจากกองคลังคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย  
ตามรายการข้างต้นได้ทันในปีงบประมาณ 2563  ดังนั้นเพื่อให้สามารถนำเงิน
งบประมาณดังกล่าวไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปได้จึงเห็นควรพิจารณารายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ต่อไป 
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นายบุญส่ง  อินตาโสด สมาชิกสภา หมู่ ๓ 

   การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้อครบตามจำนวนที่ตั้งไว้หรือไม่ 

นางสาวพิทยาภรณ์  ดีเบอะ ผู้อำนวยการกองคลัง 

   ซื้อไม่ครบตามจำนวน เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 

นายขวัญชัย  ใจเที่ยง สมาชิกสภา หมู่ ๕ 

ควรจะทำโครงการของหมู่ ๕ ให้ครบ ที่เหลืออีก ๑ โครงการจะได้ทำหรือไม่  เกรงว่า
ชาวบ้านจะมีปัญหาได้รับงบไม่เต็มเหมือนหมู่บ้านอื่น 

 
นายประสิทธิ์   ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการ
ประเภทงบลงทุน ได้ดำเนินการครบทุกหมู่บ้าน  แต่หมู่ ๕ มีจำนวน ๒ โครงการ 
ดำเนินการได้เพียง ๑ โครงการ เนื่องจากงบประมาณที่เหลือไม่เพียงพอสำหรับ
ดำเนินการ จึงเลือกโครงการที่มีความจำเป็นและงบประมาณสูงกว่าอีกโครงการ และ
เงินที่ไม่เพียงพอดังกล่าวได้พิจารณานำมาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน ซึ ่งได้ชะลอการจัดซื ้อเพื ่อดำเนินการโครงการโครงสร้างพื ้นฐานของ
หมู่บ้านก่อน โครงการของหมู่ ๕ ที ่เหลืออีก ๑ โครงการ จะพิจารณาจัดทำใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ได้รอเพียงงบประมาณตามข้อบัญญัติ
เท่านั้น แต่ได้มีการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ด้วย 
ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านจะได้รับการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น 

นายบุญส่ง  อินตาโสด สมาชิกสภา หมู่ ๓ 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หากมีการนำโครงการที่ตกค้างของหมู่ ๕ เข้าที่
ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา สมาชิกก็จะเห็นชอบให้ทำเพ่ือแก้ปัญหาของหมู่บ้าน 

นายบุญเป็ง   ดวงดึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว ขอมติที่ประชุมสภาเพื่ออนุมัติกันเงินจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  จำนวน    ๖ เสียง 
   ไมอ่นุมัต ิ ไม่มี 
 งดออกเสียง จำนวน ๓ คน (ได้แก่ ๑) นายบุญเป็ง  ดวงดึง ประธานสภาอบต. ฯ  

๒) นายขวัญชัย  ใจเที่ยง สมาชิกสภา หมู่ ๕ และ ๓) นายอินทร  คำกาศ สมาชิก
สภา หมู่ ๕) 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๖.๑ รายงานการลดยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ 
นางสาวพิทยาภรณ์  ดีเบอะ ผู้อำนวยการกองคลัง 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ได้ตั้งลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 
ประจำปี พ.ศ. 2562 ราย บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัด  ถือครองโฉนด
เลขที่ 59552 เนื้อท่ี 16  ไร่ 55 ตารางวา จำนวนเงิน 4,854.16  บาท และจาก
การตรวจสอบแล้วปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ไม่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ 
ตามรายการที่ได้ตั้งลูกหนี้ไว้  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนามได้อนุมัติให้กองคลังดำเนินการ
ลดยอดลูกหนี้ค้างชำระดังกล่าว ตามบันทึกข้อความที่ ลพ 74602/330 ลงวันที่ 7 
พฤษภาคม 2563   

ข้อระเบียบ 
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.4/ว4778 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2552 เรื่องหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ และวิธีการ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ข้อ 2  การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระโดยไม่มีมูลหนี้ 
หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจำปีไว้แล้ว ทำให้มียอด
ลูกหนี้ค้างชำระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอด
ลูกหนี้ค้างชำระตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและแจ้งสภา
ท้องถิ่นทราบ 

เพ่ือให้การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหนามเป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย จึงแจ้งการลด
ยอดลูกหนี้ค้างชำระของลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562 ราย บริษัทบริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิทจำกัด  จำนวน 4,854.16 บาท ให้กับสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหนามทราบต่อไป 

นายบุญเป็ง   ดวงดึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
   มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
นายบุญเป็ง   ดวงดึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในวาระนี้หรือไม่  
นายบุญส่ง  อินตาโสด สมาชิกสภา หมู่ ๓   
   สอบถามถนน หมู่ ๓ ที่ชำรุดยังไม่ได้ซ่อม จุดหน้าบ้านลุงอ้วน 
นายต้อยติ่ง  คำเหล็ก ผู้อำนวยการกองช่าง 
   ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทางหลวงชนบทเข้าดำเนินการซ่อม อยู่ระหว่างนำส่งหนังสือ 
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นายพินิจ  จุมอุทัย รองประธานสภา (สมาชิกสภา หมู่ ๗) 
   สอบถามเรื่อง  

๑. เสียงไร้สาย ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
๒. สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ผญบ. ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาค โดยแจ้งว่าอบต. 
ไม่มีงบเพียงพอ ซึ่งได้ฟังแล้วรู้สึกภาพพจน์ของอบต.ดูไม่ดี 

นายขวัญชัย  ใจเที่ยง สมาชิกสภา หมู่ ๕ 
กรณีการขอรับบริจาคเพื ่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ได้มีการประชุมภาคี
เครือข่ายกันเพื่อหารือการแก้ไขปัญหา เรื่องการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เนื่องจากอบต. ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ แต่การก่อสร้างต้องร่วมกันทำเอง 
ที่ประชุมมีมติขอรับบริจาคเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดย
กำนันจะเป็นผู้ประสานผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งหมู่ที่ ๕ ก็ได้มีการรับ
บริจาคแล้ว 

 
นางสาวปัธมา  มีพูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอหนาม 

การก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อสร้างฐานตาม
แบบที่กรมฯ กำหนด จำนวน ๔ ฐาน ซึ่ง อบต.ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามประมาณ
การของช่างเรียบร้อยแล้ว การก่อสร้างได้ดำเนินการไประยะหนึ่งแล้ว โดยแรงงาน
จากชาวบ้านในหมู่บ้าน แต่ภายหลังได้รับแจ้งจากผอ.กองช่างว่าวัสดุบางรายการไม่
เพียงพอ อันเนื่องมาจากแบบตามมาตรฐานของกรมฯ และแรงงานจากชาวบ้านไม่
สามารถท่ีจะมาช่วยทำงานให้ได้ทุกวัน ซึ่งโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
นี้ นโยบายของกรมฯจัดสรรให้เพียงแค่ค่าวัสดุ ส่วนแรงงานให้ทำในรูปแบบการมี
ส่วนร่วม บวร เมื่อดำเนินการจริงๆ บางฐานต้องใช้แรงงานฝีมือซึ่งมีค่าใช้จ่าย จึงได้มี
การประชุมภาคีเครือข่ายหาวิธีการแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมได้มีมติขอรับบริจาค
โดยไม่ผ่านอบต. เพื่อนำเงินจ้างแรงงานแทนในส่วนที่หมู่บ้าน ชุมชนไม่ได้ส่งแรงงาน
เข้าร่วม 

นายขวัญชัย  ใจเที่ยง สมาชิกสภา หมู่ ๕ 
อยู่ที่การประชาสัมพันธ์ของผู้นำชุมชนที่ประกาศไม่ชัดเจน ไม่อธิบายให้ชาวบ้าน
เข้าใจ จึงทำให้เข้าใจผิด 

นายต้อยติ่ง  คำเหล็ก ผู้อำนวยการกองช่าง 
   เสียงไร้สาย จะดำเนินการซ่อมให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
นายเอกราช  โกศล สมาชิกสภา หมู่ ๖ 

แจ้งเรื่องสถานที่ในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นของประชาชน ในการก่อสร้าง
โรงงานแปรรูปของบริษัท เบทาโกร ทางหมู ่บ้านจะขอใช้สถานที่ประชุมภายใน
หมู่บ้านกอข่อย เพ่ือความสะดวกของชาวบ้าน 

นายประสิทธิ์   ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
เรื่องสถานท่ีของแต่ละหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จะประสานผู้ใหญ่บ้าน และจะประกาศแจ้ง
กำหนดการให้แต่ละหมู่บ้านทราบ 
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นายบุญส่ง  อินตาโสด สมาชิกสภา หมู่ ๓ 
ขอฝากทางช่างหรือบริหาร หากได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเข้ามาทำโครงการ
ภายในพ้ืนที่ ขอให้แจ้งประสานทางหมู่บ้านด้วย เพื่อประโยชน์และแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
เนื่องจากบางโครงการจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดโครงการ ไม่ตรงกับความต้องการของ
หมู่บ้าน 

นายต้อยติ่ง  คำเหล็ก ผู้อำนวยการกองช่าง 
   รับดำเนินการ 
นายขวัญชัย  ใจเที่ยง สมาชิกสภา หมู่ ๕ 
   โครงการซ่อมแซมต่างๆที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอช่วยติดตามด้วย 
นายต้อยติ่ง  คำเหล็ก ผู้อำนวยการกองช่าง 
   โครงการซ่อมแซมต่างๆจะดำเนินการให้ในปี ๒๕๖๔ 
นายพินิจ  จุมอุทัย สมาชิกสภา หมู่ ๗ (รองประธานสภาฯ) 

การตรวจสอบแนวเขตที่ดิน หมู่ ๗ กับตำบลข้างเคียง อยากให้แบ่งแยกให้ชัดเจน 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี 

นายต้อยติ่ง  คำเหล็ก ผู้อำนวยการกองช่าง 
การสอบเขตต้องดำเนินการใหม่ ร่วมกันทั้ง ๓ ตำบล ตำบลหนองหนาม ตำบลบ้านแป้น 
และตำบลป่าสัก 

นางสาวพิทยาภรณ์  ดีเบอะ ผู้อำนวยการกองคลัง  
ที่ดินได้สอบแนวเขตการเสียภาษีแล้ว หากที่ดินอยู่ในพื้นที่เราก็เสียภาษีในพื้นที่เรา 
ไม่ได้ไปเสียที่ตำบลอื่น 

นายพินิจ  จุมอุทัย สมาชิกสภา หมู่ ๗ (รองประธานสภาฯ) 
มีปัญหาที่บางราย ชื่อ ที่อยู่ กับท่ีตั้งของที่ดินอยู่คนละตำบล มีปัญหาในการเสียภาษี 

นายขวัญชัย  ใจเที่ยง สมาชิกสภา หมู่ ๕ 
แจ้งปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ปากทางเข้าหมู่บ้านหนองเหียง เป็นปัญหาของหมู่ ๔ ท่อ
ระบายน้ำไม่ทัน ทำให้หมู่ ๕ บ้านหนองเหียงได้รับผลกระทบ 

นายพินิจ  จุมอุทัย สมาชิกสภา หมู่ ๗ (รองประธานสภาฯ) 
ขอกองช่างตรวจเช็คเสียงตามสายของหมู่บ้านทุกจุด 

นายขวัญชัย  ใจเที่ยง สมาชิกสภา หมู่ ๕ 
ขอกองช่างตรวจเช็คของหมู่ ๕ ด้วย 

นายต้อยติ่ง  คำเหล็ก ผู้อำนวยการกองช่าง 
รับดำเนินการ 

นายเทวัลย์  ยะวิลัย สมาชิกสภา หมู่ ๗ 
   ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน เดือดร้อนเรื่องรคระบาดในนาข้าว 
นางสาวปัธมา  มีพูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

รบกวนทำหนังสือแจ้งขอรับความช่วยเหลือด้วยค่ะ รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความ
เดือดร้อน พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อที่จะได้แจ้งเกษตรประจำตำบลลงพื้นที่ตรวจ 
สอบเพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 
 

/นายบุญเป็ง... 
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นายบุญเป็ง   ดวงดึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
มีท่านใดจะแจ้งหรือหารือเรื่องใดอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น. 
 
 
    (ลงชื่อ)      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสาวปัธมา   มีพูล) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
 
 
    (ลงชื่อ)      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายบุญเป็ง  ดวงดึง) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
 
 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่...................................................... 
 
 

(ลงชื่อ)      ประธานกรรมการสภาท้องถิ่น 
                (นายขวัญชัย  ใจเที่ยง) 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม หมู่ที่ 5 
 
 

(ลงชื่อ)      กรรมการสภาท้องถิ่น 
                (นายบุญส่ง  อินตาโสด) 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม หมู่ที่ 3 
 
 

(ลงชื่อ)      กรรมการสภาท้องถิ่น 
                (นายสุคนธ์  จายโจง) 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม หมู่ที่ 6 
 
 


